

เคทีซีปักธงชิงตำแหน่งผู้นำบัตรเครดิตไลฟ์สไตล์ด้าน บิวตี้ของไทย รุกจับมือเจ้าของธุรกิจความงามระดับ ประเทศ จัดงาน “KTC Beauty Advocate” มอบ สิทธิพิเศษผูกใจสมาชิกแบบวันสต็อป ซ้อป



เคทีซีวางเป้าสู่ผู้นำบัตรเครดิตไลฟ์สไตล์ เจาะลึกธุรกิจความงามแบบครบวงจร ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่อง โดยร่วมกับ 7 สุดยอดพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านความงามหลายด้าน ได้แก่ เอเพ็กซ์ โปรฟาวด์ บิวตี้ / อิมเมจินี คลินิก & เดซี่ ดีว่า คลินิก / ผิวดีคลินิก / พฤษภาคลินิก / รัมภาดาคลินิก / รมย์รวินท์คลินิก และธนพรคลินิก จัดแคมเปญ “KTC Beauty Advocate คัดสรรทุกสเต็มไปสู่ความสวยเพอร์เฟกต์นี้” นำเสนอทริทเมนต์ที่เลือกสรรแล้วว่าดีที่สุดใน พร้อมส่วนลดสูงสุดเหนือใคร รวมทั้งการจัดเวิร์คช็อปและให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/BeautyAdvocate เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความงาม โดยเน้นเจาะกลุ่มทริทเมนต์ความงามแบบฉีดเสริมเติมแต่งโดยไม่ต้องผ่าตัด คาดสามารถสร้างยอดขายจ่ายผ่านบัตรโตขึ้นกว่า 70% ภายใน 1 ปี ณ คลินิกที่ร่วมรายการ

นายระเทียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจความงามกำลังได้รับความนิยมในทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียและประเทศไทย ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความสวยงามกันมากขึ้น เพื่อรูปลักษณ์ภายนอกที่ดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี ทำให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดนี้สูงขึ้นตามไปด้วย”

“การจัดแคมเปญการตลาด “KTC Beauty Advocate คัดสรรทุกสเต็มไปสู่ความสวยเพอร์เฟกต์นี้” เป็นการบุกเบิกเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์เพื่อไลฟ์สไตล์ด้านความงามอย่างแท้จริง โดยคาดหวังให้เคทีซีเป็นบัตรเครดิตอันดับต้นๆ เมื่อสมาชิกต้องการใช้จ่ายเพื่อบริการด้านความงามที่มีคุณภาพและได้รับความคุ้มค่า เช่นเดียวกับไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวที่เราเคยริเริ่มไปก่อนหน้านี้”

“KTC Beauty Advocate คัดสรรทุกสเต็มไปสู่ความสวยเพอร์เฟคทีน” ไม่ใช่เพียงแค่การ จัดโปรโมชั่นราคา พิเศษเท่านั้น แต่จะเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของความ

สวยงามแบบคุณภาพและปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยได้ร่วมกับ 7 สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม (Best Beauty Specialists) ได้แก่ 1) เอเพ็กซ์ โปรฟาวด์ บิวตี้ โดยพญ.นันทภัทร์

สุภาพรรณชาติ 2) อิมเมจนี่ คลินิก & เดซี่ ดีว่า คลินิก โดยคุณกัลยรัตน์ อัครเดชเดชาชัย 3) ผิวดีคลินิก โดย พญ. กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ 4) พฤษชาคลินิก โดย นพ.เศรษฐกานต์ อัดถาวรพันธ์ 5) รัมภาดาคลินิก โดย ผศ. พญ.รัมภา หลินปิยวรรณ 6) รมย์รวินท์คลินิก โดยพญ. ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล 7) ธนพรคลินิก โดยนพ.ธนวิศว์ พิศุทธานันท์ ในการนำเสนอทริทเมนต์ที่เลือกสรรแล้วว่าดีที่สุดใน (Best Selected Treatments in Town) พร้อมส่วนลดสูงสุดเหนือใคร (Best Deal Ever)

“นอกจากนี้ เรายังมีการจัดเวิร์คช็อปให้ความรู้ด้านความงามและสุขภาพกับสมาชิกบัตรเครดิต พร้อมเปิดให้ทดลอง ทริทเมนต์ที่น่าสนใจต่างๆ ทุกเดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – มิถุนายน 2556 อีกด้วย พร้อมเปิดให้ สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้ หรือคำแนะนำด้านความงาม สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.ktc.co.th/BeautyAdvocate หรือสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ KTC Phone โทรศัพท์ 02-665-5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th เคทีซียังมีแผนงานต่อเนื่องในการรุกเข้าสู่ธุรกิจความงามให้ครบ ทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยคาดว่าจะภายใน 1 ปี จะสามารถเพิ่มยอดขายจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สูงถึง 70% ณ คลินิกที่ร่วมรายการ”